



ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
เรื่อง วัฒนธรรมองค์กรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กำหนดทิศทางที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรของหน่วยงานมีทัศนคติและค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มุ่งสู่สำนักงานคุณธรรมและความโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่น และศรัทธาให้กับผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของราชการหรือของประชาชนเป็นสำคัญ จึงได้กำหนดวัฒนธรรมองค์กรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ดังนี้

TEAMWINS

T = Teamwork หมายถึง การทำงานเป็นทีม บุคลากรมีความสามัคคีประสานงานกัน ทำเพื่อองค์กร มีการระดมความคิดในการแก้ไขปัญหาาร่วมกัน พัฒนางานร่วมกัน มีลักษณะเป็นหนึ่งเดียวในด้านการบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน และด้านกฎหมาย มีทีมงานที่สามารถนำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้พัฒนาการทำงานขององค์กร

E = Equality of Work หมายถึง ความเสมอภาคในการทำงาน ผู้บริหารให้ความสำคัญในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคน โดยให้ความเสมอภาคและความเป็นธรรม สร้างขวัญกำลังใจที่ดีให้กับผู้ปฏิบัติงาน

A = Accountability หมายถึง ความรับผิดชอบ บุคลากรมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและงานที่ต้องมีส่วนร่วมต่าง ๆ ปฏิบัติด้วยความตั้งใจอย่างเต็มความสามารถ บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบ พร้อมทั้งจะให้ตรวจสอบ สามารถอธิบายถึงพฤติกรรมและการกระทำของตนเองหรือหน่วยงานได้ รวมถึงความรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายได้

M = Morality and Integrity หมายถึง การมีศีลธรรมและความซื่อสัตย์ การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย์ บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และถูกต้องเพื่อนำพาองค์กรให้เป็นที่น่าเชื่อถือและก้าวไปข้างหน้าอย่างภาคภูมิใจ

W = Willful หมายถึง ความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานอย่างเต็มศักยภาพ มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานอย่างเต็มความสามารถ เต็มศักยภาพ บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจ เต็มความรู้ เต็มความสามารถและเต็มเวลา อุทิศตนเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จขององค์กร

Improvement...

I = Improvement หมายถึง การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ บุคลากรในหน่วยงานหมั่นแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาคน และพัฒนางาน อยู่เสมอ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

N = Network and Communication หมายถึง การเป็นเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน บุคลากรในองค์กรให้ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจ เต็มกำลังความสามารถ มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ พึ่งพาอาศัยและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

S = Service Mind หมายถึง การมีจิตมุ่งบริการ บุคลากรในองค์กรทุกคน “ยิ้มงาม ถามไถ่ เต็มใจบริการ” มีจิตอาสาในการช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานและผู้มารับบริการในหน่วยงาน ให้เกิดความสุขและความประทับใจและเกิดความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ทั้งนี้ ขอให้บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ความสำคัญและปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรด้วยความเต็มใจ เต็มกำลังความสามารถ เพื่อประโยชน์สุขของการปฏิบัติงานร่วมกัน และเพื่อประโยชน์ของราชการและผู้รับบริการสืบไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔


(นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร)
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

